



## Bureau Veritas Certification (M) Sdn Bhd

Lot 19.01 & 19.02, 19th Floor,  
Menara KH, Jalan Sultan Ismail  
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

วันที่ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน,

### เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคิดเห็นสำหรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO Principle and Criteria รอบการรับรองใหม่ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

นูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอรัลด์ ได้รับการติดต่อจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ให้ทำการตรวจรับรองตามระบบมาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองแบบกลุ่ม โดยใช้มาตรฐานการจัดการ RSPO และแนวทางสำหรับการรับรองกลุ่มผู้ผลิตปาล์มทะเลายสด (ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2561)

กลุ่มเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ได้รับการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรับรองมาตรฐาน RSPO ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 243 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 11,183 ไร่ 51 ตารางวา กลุ่มเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน เป็นสมาชิกของ RSPO มาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2557 หมายเลขสมาชิก **1-0164-14-000-00** และบัญชี Palmtrace หมายเลข **RSPO\_PO1000005336**

นูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชัน จะทำการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO สำหรับรอบการรับรองใหม่ ให้กับกลุ่มดังกล่าว ณ สำนักงานเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ในระหว่างวันที่ **12-13 มีนาคม 2563**

### ขอบข่ายของการตรวจประเมิน

ขอบข่ายของการตรวจประเมิน คือ การผลิตผลปาล์มทะเลายสด จากเกษตรกรรายย่อย ภายใต้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ชื่อกลุ่ม	ที่ตั้งสำนักงาน	พิกัดภูมิศาสตร์		จำนวนสมาชิกเกษตรกรรายย่อย	พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)	*พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ไร่)	คาดการณ์ผลผลิตทลายปาล์มสด (ตัน/ปี)
		ละติจูด	ลองจิจูด				
วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อปีน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน	81 หมู่ที่ 4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210	8.518282°N	99.226603°E	243	12,201 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา	11,183 ไร่ 51 ตารางวา	39,140

### หมายเหตุ:

- พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว และยังไม่ให้ผลผลิต
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาปี-อปีนผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน รับผิดชอบการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกรายย่อยทั้งหมด

### ทีมผู้ตรวจประเมิน

นูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอรัลด์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ นูโร เวริทัส บริษัท ที่เป็นผู้นำในการทดสอบ การตรวจ และ ให้ การรับรอง การส่งมอบบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371 จึงเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการให้การรับรองและการยอมรับจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมา วานานมากกว่า 190 กว่าปี



การตรวจประเมินในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยทีมผู้ตรวจรับรอง ดังต่อไปนี้

- **คุณจงรักษ์ ต๊ะกาศ:**  
จะรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจตามข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มทะเลหลายสด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณประภาส โนเรศน์:** จะรับผิดชอบในการตรวจตามข้อกำหนดระบบการจัดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มทะเลหลายสด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการพื้นที่ที่มีคุณค่าต่ออนุรักษ์สูง (HCV) การจัดการพลังงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมการทำสวนปาล์มน้ำมัน
- **คุณสุพิพัฒน์ เถรตาก้อง:** จะรับผิดชอบในการตรวจด้านการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมการทำสวนปาล์มน้ำมัน

### การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น

ในการนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวและเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ประเด็นผลกระทบด้านการอนุรักษ์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นการได้มาซึ่งที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ประเด็นการจัดหางาน ค่าแรง และค่าตอบแทนต่างๆ สำหรับคนงานและผู้รับเหมา
- ประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมการทำสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกภายในกลุ่ม
- ประเด็นด้านการพัฒนาชุมชน
- และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ความคิดเห็นหรือข้อสังเกตจากท่านสามารถที่จะสื่อสารได้ตามช่องทางจากการประชุมร่วมกันกับทีมผู้ตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ตรวจประเมิน หรือจะเขียนจดหมายส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อให้ทุกประเด็นความคิดเห็นและข้อสังเกต ได้นำไปใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปในระหว่างการตรวจรับรองช่องทางในการติดต่อตัวแทน บริษัท บุโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชัน และตัวแทนกลุ่มฯ มีดังนี้

ตัวแทน บริษัท บุโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชัน

#### คุณจงรักษ์ ต๊ะกาศ

บริษัทบุโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 16 อาคารบางกอก ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 2670 4800  
โทรสาร: +66 2718 1941  
อีเมล: chongrak.takard@bureauveritas.com

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาปี-อึบีน  
ผลผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

#### นางสุกัญญา ศรีสมบัติ

ผู้จัดการกลุ่มกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ตาปี-อึบีน  
ผลผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน  
**81 หมู่ที่ 4 ต.สินปุน อ.พระแสง**  
**จ.สุราษฎร์ธานี 84210**  
โทรศัพท์: +66 08 1728 9577  
โทรสาร: +66 077 913 149  
อีเมล: spo\_agro@hotmail.com



บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอรัฮัด  
ใครขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณทุกประเด็นความคิดเห็นที่ได้จัดส่งมาภายใน 30  
วันหลังจากที่ได้มีการออกจดหมายฉบับนี้ ทุกประเด็นความคิดเห็นจะมีการนำไปใช้สำหรับการประเมินเท่านั้น  
และจะมีการจัดเก็บเป็นความลับโดย บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอรัฮัด และ RSPO

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายมูฮัมหมัด ซาซารี อับดุลลาห์  
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (RSPO)